

รายละเอียดทุนรัฐบาล ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชาในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาอาจารย์)  
(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ตามความต้องการของ	สาขาวิชา	วิชาเอก หรือ เน้นทาง	ระดับปริญญา	จำนวนทุน	คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
สถาบันพระบรมราชชนก	๑. พยาบาลศาสตร์	การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ / การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / การพยาบาลเด็ก / บริหารการพยาบาล / การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช / การพยาบาลครอบครัวและชุมชน / เวชปฏิบัติ / Primary Health care / Ph.D. in Nursing Science / บริหารทางการศึกษา / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา	เอก	๓๐	- เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข - มี อายุราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖) - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖)
	๒. สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	รังสีวิทยา / รังสีเทคนิค / ฟิสิกส์ทางการแพทย์	เอก		- เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข - มี อายุราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖) - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖)
	๓. สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	การแพทย์แผนไทยประยุกต์	เอก		- เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข - มี อายุราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖) - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖)
	๔. สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	การบริหารทางเภสัชกรรม หรือ เภสัชกรรมคลินิก	เอก		- เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข - มี อายุราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖) - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปีได้รับสมัคร (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖)

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมให้โอนมาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน

การศึกษาและยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ทั้งนี้ เนื่องจาก สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก

ตำแหน่งบรรจุจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นสายการสอนในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการครู)